

Quả gia Sealand tị nạn trên hai cột tháp bê tông giữa biển.

Tên: Gi#7843;: Dân trí

Ch#250;a Nh#7853;t, 01 Th#225;ng 2 N#259;m 2009 21:45

Sealand, quả gia nhỏ nhất Thế giới nằm trên một công sự cũ ngoài khơi biển Harwich phía Đông nước Anh đang được rao bán. Công quả này được thành lập cách đây 40 năm, sau khi Paddy Roy Bates, cựu Thi u tá ng i Anh cũn



Quả gia Sealand tị nạn trên hai cột tháp bê tông giữa biển

g gia đình tị đây đ nh c vào tháng 9/1967.

Th c ch t Sealand ch là m t nhà n c t phong. Quả gia này đ c thành lập trên m t công s cũ có tên là Roughs Tower, đ c xây đ ng năm 1941. Công s này là m t giàn thép r ng 550m2 t a trên hai c t tháp bê tông.

Đ có th đ t chân lên Sealand ng i ta ph i s đ ng máy bay tr c thăng ho c tàu thủy n. Ch s h u đã đ a ra m t cái giá r t cao cho nh ng ai mu n s h u t u quả c này: 10 tri u b ng (t ng đ ng 24 tri u franc) th m chí có th còn cao h n th . H đã li t kê hàng lo t u đi m c a Công quả c nh nó có cái nhìn r ng m ra bi n, m t s yên tĩnh tuy t đ i và không ph i đóng thu ...

Con trai c a Roy Bates là Michael nói: "Chúng tôi s h u hòn đ o t 40 năm nay nh ng hi n gi cha tôi đã 85 tu i và có l đã đ n lúc nên tr hóa nó".

Quốc gia Sealand tồn tại trên hai cột tháp bê tông giữa biển.

Tác Giả: Dân trí

Chúa Nhật, 01 Tháng 2 Năm 2009 21:45

Năm 1967 Roy Bates, chủ chỉ huy quân đội Anh đã chiếm vùng đất này và tuyên bố vùng đất này nằm dưới lãnh hải của họ nên nó có thể trở thành một nhà nước và ông đã tự phong mình là hoàng tử.

Hải quân Hoàng gia Anh ngay lập tức được huy động đến đây để ngăn ông nhưng đã được tiếp đón bằng các phát súng cảnh cáo. Sau đó, một thẩm phán Anh đã phán Anh đã phạm tội nhưng tính hợp lý trước việc làm của Roy Bates ở Sealand nằm ngoài giới hạn lãnh hải Anh quốc tới 3 dặm, nó không thuộc kiểm soát của Chính phủ Anh.

Chỉ năm sau, Roy ban hành hệ thống pháp, quốc kỳ, quốc ca, đồng tiền chính thức là dollar Sealand bằng vàng - bạc, và họ chi trả cho người thúc đẩy lợi ích của Sealand. Tất cả được coi như một tiểu quốc của chủ quyền để có thể lập của lãnh thổ Sealand.

Nhiều năm sau, Sealand trở thành một sân chơi của các vụ làm ăn. Những thành viên nhân quyền ở Đức, Hà Lan luôn nhòm ngó mảnh đất này. Thậm chí có người đã từng bắt cóc con trai của Roy nhưng đã nhanh chóng bị quân đội của ông trừng phạt.

Năm ngoái, quốc gia tí hon đã trải qua đợt hạn hán khủng khiếp. Giờ đây với quốc gia tuyên bố rao báo thông qua đại lý bất động sản Tây Ban Nha là Inmonaranja.